

**ความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการประชุมระดมความคิดเห็น**  
**เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙**  
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

**ความเป็นมาและเหตุผล**

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้ ทั้งในเรื่องของหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม วิธีการขอเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การเจรจาสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ในข้อ ๑๒๒ ของประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติในตัวประกาศ กทช.ฯ ทุก ๕ ปี พร้อมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการกำกับดูแล โดยประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และบังคับใช้มาจนครบระยะเวลา ๕ ปีแล้ว

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการพิจารณาทบทวนและพัฒนาปรับปรุงประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญที่สำนักงาน กสทช. จะได้รับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น ประสพการณ์ และแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบังคับใช้ประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

**วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมความคิดเห็น**

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และชี้แจงเหตุผลในการพัฒนาปรับปรุงประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าว
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสพการณ์ และแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบังคับใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อประกอบการจัดทำแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยอิงอยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ